

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X,
nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!

Tôi tên là: **VŨ LONG SƠN**, sinh ngày 15/11/1971.

Quê quán: xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Đảng đoàn; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn B1 Châu Âu.

Thưa quý vị và bà con cử tri!

Tôi sinh ra và lớn lên ở An Lộc, Bình Long, Bình Phước. Hiện nay thường trú tại khu phố Tân Trà II, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Trước khi chuyển về công tác làm phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, tôi từng công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Bình; Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước và là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thanh Bình, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2011-2016. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn được cấp ủy, cơ quan, đơn vị đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tôi nhận thức rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Do vậy, mỗi đại biểu trước hết phải là một công dân tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!

Tôi được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và được giới thiệu về ứng cử ở đơn vị bầu cử số 13 gồm các xã: Lộc Thạnh, Lộc Hòa, Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Thiện của huyện Lộc Ninh.

Qua tìm hiểu và được biết, Lộc Ninh là huyện biên giới nằm phía bắc tỉnh Bình Phước, có diện tích tự nhiên hơn 85.300 ha với hơn 109 km đường biên giáp

nước bạn Campuchia, toàn huyện có trên 13 dân tộc, trong đó dân tộc ít người chiếm khoảng 19% so với tổng số dân toàn huyện.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lộc Ninh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tổ chức triển khai thực hiện đạt được kết quả khả quan: Kinh tế tăng trưởng ổn định, GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 62 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông – lâm - thủy sản chiếm 63%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 18%; ngành thương mại - dịch vụ chiếm 19%. Mô hình chăn nuôi trang trại lớn phát triển mạnh, chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp dần hình thành. Cơ sở hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư phát triển. Lĩnh vực văn hóa – xã hội luôn được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình giảm nghèo bền vững luôn được ưu tiên thực hiện. Nhiệm vụ quốc phòng – an ninh được đảm bảo, đặc biệt an ninh biên giới luôn được giữ vững, công tác đối ngoại duy trì thường xuyên...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích nổi bật, Lộc Ninh vẫn còn nhiều khó khăn, đó là: Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong huyện còn thấp; việc áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế; các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ; đô thị và các loại hình dịch vụ, du lịch phát triển chưa mạnh; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.

Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!

Để tiếp tục phát huy thành tựu phát triển của địa phương, khắc phục những khó khăn, hạn chế góp phần đưa Lộc Ninh ngày càng phát triển, trong thời gian tới tôi thiết nghĩ đại biểu HĐND tỉnh cần thường xuyên sâu sát hơn với địa phương; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo địa phương, tích cực tham gia việc xây dựng các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trước hết, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của nguồn năng lượng mặt trời, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại; nhanh chóng đưa Lộc Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Với nhận thức đó, tôi mong muốn sẽ được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để tôi có điều kiện phát huy kinh nghiệm công tác của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cống hiến trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Tôi xin dự kiến chương trình hành động của mình như sau:

Một là: Bản thân luôn cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình; tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham gia thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân

dân tình; giữ mối liên hệ thường xuyên, sâu sát với địa phương và bà con cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải quyết hoặc kiến nghị trực tiếp thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề bức xúc, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của địa phương và bà con cử tri. Tích cực tham gia xây dựng chính quyền các cấp thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Hai là: Với trách nhiệm là Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi sẽ tích cực tham mưu thực hiện tốt trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Làm tốt công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, hội viên. Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mở rộng đối ngoại nhân dân, xây dựng thể trận lòng dân, phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo; đổi mới nội dung, phương thức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ba là, quan tâm việc tổ chức thực hiện đối với các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Trong đó trọng tâm là việc triển khai các chính sách an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường; vấn đề an toàn thực phẩm và đời sống, sức khỏe nhân dân; đặc biệt là chính sách giảm nghèo, về giáo dục - đào tạo; về giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn.

Bốn là: Luôn rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ, đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao trình độ để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tin nhiệm và mong đợi của cử tri.

Rất mong được đón nhận ý kiến xây dựng, góp ý kiến của toàn thể đại biểu cử tri. Sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa người đại biểu dân cử và cử tri là cơ sở và điều kiện quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của người đại biểu HĐND cũng như của cơ quan Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn hiện nay.

Kính chúc toàn thể quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Xin trân trọng cảm ơn!